

# รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพรุพี

ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

## ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี

ผู้มาประชุม

๔๙ คน

ผู้ไม่มาประชุม

๑๗ คน (ติดภารกิจราชการ และ ลาป่วย)

ผู้ไม่เข้าประชุม

๗ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อม นายสมคิด คำฉวาง นายกเทศมนตรีฯ กล่าวเปิด  
ประชุมตามระเบียบวาระ

### ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมคิด คำฉวาง

นายกเทศมนตรีฯ

๑. แจ้งให้ทราบวันนี้เรามีภารกิจที่ทางเทศบาลตำบลพรุพี ร่วมกับอำเภอ  
บ้านนาสารเรื่องของยาเสพติด เพราะเราพร้อมสร้างวัฒนธรรมให้เป็น  
องค์กรสีขาว ในเรื่องยาเสพติดเน้นในเรื่องนี้เราเคยตรวจหาสารเสพติดซึ่ง  
ในวันนี้เราก็จะทำการตรวจอีกครั้งเดี่ยวทางอำเภอร่วมกับสาธารณสุข  
จะเข้ามาตรวจพนักงานทุกคนเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความโปร่งใสเทศบาล  
๒. ผมได้รับการประสานจาก สส. ในเรื่องการของงบประมาณซึ่งเราได้งบ  
สองล้านกว่าบาท แต่ผมทำเรื่องขอไฟฟ้าสาธารณะจากคลองปราบมาถึง  
พรุพี งบประมาณรับปากว่าจะดูแลให้  
ส่วนเรื่องอื่น ๆ ไม่มีแต่วันนี้ในส่วนของนายกขอเชิญลงวันชี้แจงในเรื่อง  
ที่ประชุมมา

นายวันชัย ตั้งฐานานุกศักดิ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนนายกฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน  
วันนี้ถือเป็นภารกิจร่วมกัน ขอความร่วมมือทุกท่าน ขอชี้แจงภาพใหญ่  
ตามที่ได้ไปประชุมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

๑. เรื่องของการแต่งตั้งของฝ่ายการสอบสายบริหาร คัดสรรกระบวนการ  
สอบเราใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเราเรียนเชิญจุฬารธรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ปรากฏว่าตกหมด เขาจะปรับรูปแบบใหม่ให้คอยจังหวัด  
เป็นคนพิจารณาการออกข้อสอบคาดว่าคนที่สอบดำรงตำแหน่งใหม่ให้  
สูงขึ้นให้อ่านหนังสือเตรียมตัวแต่อยู่ในขอบข่ายของงานของเราขอให้ทุก  
คนโชคดีและก็เตรียมตัว

๒. การจ่ายค่าตอบแทนฝ่ายบริหารและสภามีการปรับโครงสร้างโดย  
กระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลกระทบต่อพวกเรา  
โดยตรงกระทบคือโครงสร้างของรัฐบาลชุดใหม่ปรับโครงสร้างปฏิบัติการ  
เข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์กระทบมากกับฝ่าย  
บริหารชั้นสูงแต่ถ้าพวกเรานี้คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากดูจาก  
โครงสร้างของพรบ.ที่พูดถึงเป็นเรื่องที่ดีสัดส่วนนี้เราใช้เงินเดือนของเรา  
๗ ปีมาแล้วขอให้พวกเราได้รับทราบค่าครองชีพของเราเพิ่มสูงขึ้น  
ประมาณ ๒% ซึ่งเป็นภาพใหญ่มามองภาพที่อยู่ใกล้ตัวเรา

นายวันชัย ตั้งฐานานุกศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ

๓. เรื่องของคำชี้แจงของงบประมาณซึ่งหนังสือขอจากสำนักงานงบประมาณมาแล้วเทศบาลตำบล ในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่เขากำหนดจะแจ้งว่าอยู่ในช่วงไหนสิ่งที่เราเตรียมการซึ่งจะขยายจากวันที่ ๒๕ มาเป็น ๒๖ ของคำของงบประมาณคนไหนบ้างที่ยังไม่เรียบร้อยเร่งรัดตามที่เราเสนอไปขอให้ตรวจสอบและเช็คให้เรียบร้อยมีผลกับพวกเราโดยตรง

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

ส่วนนี้ ที่สำคัญคือกองการศึกษาและสำนักปลัดฯในเรื่องของผู้สูงอายุ และ กองช่างโครงการที่เราเน้นย้ำเราแต่ละส่วนต้องพร้อม นายกต้องขึ้นไปชี้แจงกับสำนักงานงบประมาณ ฉะนั้นของกองช่างชี้แจงเป็นอันดับ ๑ เรื่องนี้ ๒ โครงการศึกษาหลักๆคือ ๒ โครงการและโครงการอื่นๆเราก็ไม่ประมาทโครงการที่เราขอเราก็เตรียมอย่าให้ผิดพลาดเอกสารทุกตัวทุกอย่างตรวจสอบให้เรียบร้อย

นายวันชัย ตั้งฐานานุกศักดิ์  
ในรองนายกเทศมนตรีฯ

๔. ครบอีกเรื่องทีใกล้ตัวเราตรวจถนนคสลสดง. เข้ามาตรวจเราสรุปมฐานะฝ่ายบริหารทราบผลมาสรุปว่าไม่มีอะไรบกพร่อง มีนิดหน่อยในเรื่องของบัญชีและท้วงติงในเรื่องของลูกหนี้ซึ่งเราแยกส่วนลูกหนี้ซึ่งเราจะต้องมีการดำเนินการตามลำดับงานด้านกฎหมายและภาวะลูกหนี้ก็จะค่อยๆลดลงตามสัดส่วน ต้องเร่งแจ้งชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องขององค์กร เช่นองค์กรบางฉนเรียกเก็บน้ำจากบ่อบ่อละ ๓๐,๐๐๐ อ้างว่าเรียกเก็บค่าเจาะบ่อซึ่งเราไม่มีปัญหาให้ยิ่งชำระค่าน้ำประปาชาวบ้านยังค้างจ่ายขอให้รับรู้ว่าจะเร่งรัดเป็นปากเป็นเสียงอย่าให้มันงอกขึ้นมาเป็นอันขาดมีแต่ให้น้อยลงน้อยลงนั้นชื่อส่วนที่ใกล้ตัวเราขอความกรุณาทุกท่านอย่าละเลยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรการการเงินให้แจ้งพนักงานแจ้งหรือแจ้งฝ่ายบริหารแต่ละโรงรับผิดชอบแต่ละฝ่ายแจ้งซึ่งอยากจะรู้ผลหากมีปัญหามาจะแก้ยากขอความกรุณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา ผู้บริหารอปท.ระดับจังหวัด มีการขยายเวลา ๒๕ มกราคมถึงวันที่ ๒๖ มีการเลื่อนขอจากสำนักงานงบประมาณ

๕. ส่วนการดำเนินการเมษายนเรื่องสุขขมามีการทำหมันในส่วนของเราที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๖. เรื่องมาตรการจังหวัดสะอาดขยะเปียกเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเรื่องของถังขยะของความร่วมมือด้วยถังขยะที่ให้ไปมีขยะลดลงก็เปอร์เซ็นต์ใครรับผิดชอบจำนวน ๕๐ ถึงหรือยังซึ่งให้เร่งดำเนินการรณรงค์ภายนอกจะมาส่งตรวจซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ซึ่งจะต้องก่อนวันที่ ๙ กุมภาพันธ์

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

ในส่วนนี้เดือนหน้าประชุมสักเดือนให้ส่งมาเพราะว่าช่วงนี้ทั้งเราให้ไปซึ่งเราขอมา ๒๐๐ ใบ มีบางครัวเรือนเอาไปแต่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งบางบ้านเขาไม่ได้สมัครแต่เขาทำซึ่งเราก็ดำเนินการให้ถูกต้อง

นายวันชัย ตั้งฐานานุกิตติ  
รองนายกเทศมนตรีฯ

๗. ขอบขอบคุณสำนักปลัด อพพร. มาตรการความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งจะต้องดำเนินการต่อในช่วงเมษายนส่วนนี้  
๘. ก็ขอแจ้งเพิ่มในเรื่อง มติ ครม.เมื่อวาน เรื่องของกองการศึกษาการเข้าเวรยามให้ครูอยู่เวรกลางวันก็มีการเลือกอยู่ ๒ ส่วนที่เกี่ยวข้องมี อส. กับตำรวจ ซึ่งท้องถิ่นก็ไม่หลุดจากอพพรให้ดำเนินการภายใน ๘ ชั่วโมงแจ้งเผื่อไว้

๙. ในส่วนของการศึกษากิจกรรมวันเด็กก็ผ่านพ้นไปด้วยดีช่วยกันเต็มที่ซึ่งจะภาระอื่นก็ขอความร่วมมือกันอีก

๑๐. โครงการที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเทศบาลกับหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดแจ้งมามีการตอบรับ ๓๒ แห่งประเมินผ่าน ๑ แห่งของคลองชะอุ่น ถึงเวลาที่ต้องทำอะไรคิดว่าทำไม่ได้ในส่วนของการกิจกรรมที่ทำมาก็ขอแจ้งเพียงแค่นี้

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

กิจกรรมที่เราต้องทำงานอนุรักษ์สถานป็นปีนี้เป็นปีแรกที่ทางกลุ่มเขามอบให้เป็นความดูแลของเทศบาลป็นปีเทศบาลจัดเป็นปีแรกก็คิดว่าเรามีโครงการ ๑ ตลาดนัดสีเขียวเราก็เลยคิดเรานัดประชุมจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าเทศบาลจัดเราต้องจัดให้พอคู่ได้เราจะเป็นประเพณีครั้งแรกที่เราจัด ๒ วัน ๒ คืนเราจะเอากิจกรรมการวิ่งมาใส่ในกิจกรรมด้วยวันศุกร์ผมจะประชุมหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านพร้อมผมจะเชิญรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาเปิดงานซึ่งต้องให้ทางชุมชนพร้อมเหมือนครั้งที่แล้วที่เชิญรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาพวกเราชุมชนไม่มีส่วนร่วมในครั้งนีเราต้องให้ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ

นายบุญเลิศ รอดศรี  
รองนายกเทศมนตรีฯ

ด้วยความเคารพเรียน ท่านนายกฯ รองนายกฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนและกั้องๆที่ที่เคารพทุกท่านครับกระผมมีอยู่แจ้งเพื่อทราบผมได้รับการประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอบ้านนาสารมา

๑. แจ้งเพื่อทราบทางปลัดอำเภอได้กำชับให้พวกเราตอต้องถิ่นแจ้งพนักงานมา ชาวบ้านในเรื่องของแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอบ้านนาสารมีการลงทะเบียนทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ร่วมตั้งแต่วันที่ถึง ๓๑ มีนาคม ๖๗ ถ้าใครมีญาติให้ไปแจ้งลงทะเบียนตามระบบนี้

๒. การพัฒนาลงชุมชนโครงการนี้เป็นงบประมาณของอบจ.ของสุราษฎร์งบประมาณ ๔๐ ล้านให้เรดำเนินการในเรื่องฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเราสามารถของงบประมาณไปยังหน่วยงานนี้ได้ให้เราสอบถาม รพ.สต.ในพื้นที่ว่าเราขั้นตอนยังง่เรื่องนี้ทางนายอำเภอได้ฝากไปท้องถิ่นงบตรงนี้ของ อบจ.ไม่มีใครเสนอเข้าไปมีก็มีน้อยขอฝากให้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

๓. เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนเฉลิมพระเกียรติของรัชกาลที่ ๑๐ และรับมอบหมายจากท่านนายกฯ ไปประชุมที่อำเภออำเภอบ้านนาสารได้ที่ประชุมให้มีมติเห็นชอบ ให้อำเภอบ้านนาสารจัดกิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองให้รัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรม ให้หารูปรัชกาลที่ ๙ ถ่ายส่งในอำเภอ

นายบุญเลิศ รอดศรี  
รองนายกเทศมนตรีฯ

ตำบลพรุฬฟ้าท่านเคยเสด็จมา ๒ ครั้งราชประชานุเคราะห์ และมาที่ วัด  
สุคนธาवास ภาพนี้เราได้สืบที่อำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาสารท่านก็  
ได้กำชับให้เทศบาลพรุฬฟ้ารูปภาพในการแสดงของท่านมาถ้าใครมีภาพ  
ตรงนี้ได้ขอให้เตรียมไว้ทางส่วนราชการท่านจะลงมาหาเรื่องรูปพระบรม  
ฉายาลักษณ์ของพระรัชกาลที่ ๑๐ ท่านนายอำเภอกำชับของท้องถิ่นทุก  
แห่งให้มีรูป ร. ๑๐ ที่สำนักงานไว้เป็นถาวรประชุมร่วมกับกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องของท้องถิ่นไม่ค่อยมีในเรื่องของการออก  
หนังสือเข้าหุผมมาหลายครั้งการออกหนังสือเขามีตำแหน่งให้ใส่ตำแหน่ง  
เขาด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยใส่ให้ตำแหน่งเขาด้วยผู้ใหญ่บ้าน

๔. เรื่องหนังสือด่วนให้ทุกคนได้ถนัดถื่นที่สุดอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเมื่อมี  
หนังสือด่วนมาให้เสนอหน้านายกองอำเภอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรื่องทาง  
อำเภอให้หนังสือออกมานายกองยังไม่ได้หนังสือซึ่งเขานัดวันนั้นผมจึงต้อง  
รีบไปผมยังไม่ทราบได้รับหนังสือนายกองยังไม่ได้สั่งการให้ใครไปในวันที่มี  
การประชุมนายกองจึงสั่งการให้ผมไปผมถูกพาดพิงเสมอตั้งนั้นขอร้องให้  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงช่วยเหลือหนังสือด่วนนี้ไปเสนอให้เร็ว  
ทันเวลา

นายวัยชัย ตั้งฐานานุศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ

มีการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของอำเภอ คือท่านดร. กัมปนาท  
กลิ่นเสาวคนธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ อำเภอเกาะสมุย คาดว่าปลาย  
สัปดาห์นี้ขอนำเรียนไว้

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางกนกณัฐ อนุพงศ์  
รองปลัดฯ รก.แทนปลัดฯ

เรียนท่านนายกท่านรองวันชัยรองบุญเลิศหัวหน้าส่วนราชการในวันนี้  
มีเรื่องที่จะพูดคุยให้ข้อๆที่ดำเนินการในส่วนที่นายกพูดก็ให้สลับกัน  
ออกไปและก็กลับเข้ามาประชุมต่อเทศบาลเราไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารได้  
แจ้งนโยบายต่างๆ รับนโยบายถ่ายทอดไปแล้ว

๑. ขอบคุณนายกฯ สนับสนุนเสื้อสีเขียวที่ท่านได้ดูแลพวกเราในส่วนของ  
ความร่วมมือการปฏิบัติราชการขอให้เราร่วมกันปฏิบัติและขอบคุณทุก  
คนที่ได้ให้ความร่วมมือตามภารกิจงานขอให้เริ่มจากสำนักปลัดวันนี้  
หัวหน้า สป. กับงานธุรการ มีอบรมภารกิจด่วนที่จังหวัดซึ่งเราต้องมีการ  
ดำเนินการอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการภายในเป็นภารกิจใหม่ที่เราต้อง  
ดำเนินการต่อจากนี้เป็นต่อไปจะมีการรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อนุมัติ  
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปเรื่อยๆ

นางกนกนัฐ อนุพงศ์  
รองปลัดฯ รก.แทนปลัดฯ

๒. เรื่องงบประมาณก็ได้ที่แจ้งไปแล้ว ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับ กองช่างขอสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งได้จัดทำโครงการของงบประมาณส่ง รายงานไปยังจังหวัด เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๔๗ ล้านบาท
  ๓. วาระการประชุมสภาสมัยแรกปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ภายใน ๓๐ วัน ตอนนี้อย่างไม่ได้กำหนด
  ๔. งานทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือการปฏิบัติงานมีการลงชื่อ ผิดพลาดซึ่งฝ่ายบุคคลจะสรุปเป็นรายวันฝากข่าวทุกท่านรวมไปถึงการลา บางท่านขอเข้าสายต้องทำอะไรก็ต้องลงสายตามประกาศ บางกรณี แจ้งเหตุได้บ้างพอสมควรบางกรณี ขอแจ้งตามนี้ และตามการประเมิน การปฏิบัติราชการขอความทำความตกลงร่วมกันข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการส่วนใหญ่ได้ส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าแต่ละหัวข้อมีความ ต้องการเป็นสมรรถนะเป็นอย่างไร ตามสายงานจะมีสมรรถนะหลักรอง แบ่งไว้
  ๕. งานสาธารณสุข ตามที่ร้องวันชัยฯ แจ้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทยะเปียงได้ตั้งคำสั่งเรียบร้อยแล้วโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย นโยบายต่างๆค่อนข้างจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขส่วนใหญ่ โชคดีที่มี นักวิชาการและผู้ช่วยสาธารณสุขได้มาดำเนินการซึ่งได้โชว์ผลงานที่โดดเด่น
  ๖. งานกฎหมายได้รับการแก้ไขรวดเร็วสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ติดขัด ให้พวกเราได้ดำเนินการไปอย่างเร่งด่วน
  ๗. งานป้องกันรักษาสุขภาพงานบรรเทาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเราจะต้อง ดำเนินการต่อไปขอบคุณทุกคนได้ดูแลเรื่องรถยนต์เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้ว ใหม่นี้ได้ดำเนินการ ๗ วันอันตรายเรียบร้อยแล้ว
  ๘. งานพัฒนาชุมชนดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงตายช่วงนี้เรามีแนวร่วม คณะกรรมการชุมชนมาร่วมช่วยดูแลสามารถขับเคลื่อนคณะกรรมการ ชุมชนขอบคุณไปด้วย
  ๙. งานกองคลังได้รับการกิจหลักๆ สดง.ตรวจประจำปีซึ่งผ่านไปยัง เรียบร้อยงานจัดเก็บงานพัสดุที่การต้อนรับเป็นอย่างดีในส่วนของปัญหา ร่วมแก้ไขกันต่อไปที่เราได้รับนิเทศมาเรื่องของลูกหนี้ตามที่ท่านรองได้ แจ้งไว้เราจะดำเนินการต่อไปมีมาตรการขั้นตอนการอยู่แล้วซึ่งต้อง ขับเคลื่อนกันต่อไปอาจจะมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทราบขอข้อมูล เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลว่ามีอะไรเพิ่มเติมไปทาง สดง.บ้างขอ ต่อไปยัง
- ขอเพิ่มเติม ในส่วนปัญหาเรื่องน้ำก็เรื่องบ้านเช่าค่างค่าเช่าจนให้เป็น ภาระกับผู้ที่มาเช่าต่อจึงขอแจ้งไปให้บ้านเช่าในตลาดเป็นผู้ชำระค่าค่าน้ำ ซึ่งต้องเริ่มจ่ายตั้งแต่วันเริ่มเข้าอยู่ยอดเก่าต้องให้เจ้าบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระค่าเช่าค่าน้ำ

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

นางสาวกณกณัฐ อนุพงศ์  
รองปลัดฯ รก.แทนปลัดฯ

๙. กองช่างปฏิบัติตามการบริหารสัญญาการก่อสร้างเรื่องไฟการปฏิบัติราชการตลอดขอบคุณที่มีข้อข้อเคลือบปีงบประมาณแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงบ่าว่าได้ทำภารกิจอะไรบ้างซึ่งได้รายงานทำให้พวกเราว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรให้ทราบโดยทั่วถึงกันสังเกตใน LINE กลุ่มเทศบาล กองช่างได้รายงานตลอดเวลาเราได้ปฏิบัติภารกิจงานหากเกิดอะไรเร่งด่วนสามารถรายงานได้เลยหลักๆ ก็มีการจัดทำงบประมาณขอรับเงินสนับสนุนปี ๖๘ ร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเรียบร้อย

๑๐. กองการศึกษา รอบเดือนที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติตามโครงการรายงานกิจกรรมลยกระทง แข่งขันกีฬาวันเด็กขอบคุณพนักงานที่ร่วมด้วยช่วยกันงานองค์กรช่วยกันข้อเคลือบได้ดีส่วนของการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา เป็นกองที่ไม่มีผู้อำนวยการสำนักงานก็ข้อเคลือบกันเองรองปลัดฯรักษาการก็ไม่ได้ทำเต็มที่กิจกรรมที่นายกชี้แจงอาบนำช่าง ประชุมที่หมู่ ๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ แจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องงานนี้เป็นงานขององค์กรอยากให้ร่วมด้วยเพื่อที่เราจะร่วมข้อเคลือบรับทราบมีการดำเนินกิจกรรมลักษณะอย่างไรหรือครั้งแรกในส่วนของการกิจกรรมรอบเดือนนี้ขอความร่วมมือว่าร่วมด้วยช่วยกันอันไหนที่ชี้แจงหรือรอบก่อนๆของปลัดก็มีข้อแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา/ปรึกษาหารือ/ขอความร่วมมือ

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

สำนักกองมีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสงสัยให้บอกเริ่มจากสำนักปลัดของการศึกษาก็ฝากในเรื่องของอาหารมีการร้องเรียนนั้นช่วยดูด้วยข้อเสียมไม่มีผลกระทบต่ออย่างมากสำหรับฝ่ายบริหารและกับปลัดต่อไปในส่วนของหัวหน้าส่วน/ ผอ.กองสรุป

นางนันทา ชัยยศ  
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านนายกผู้บริหารสวัสดิ์เพื่อนพนักงานทุกท่านขอสรุปภารกิจแผนการปฏิบัติงานของกองคลังดังต่อไปนี้

๑. ตามที่ทราบว่ามีปัญหาการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำค่าขยะได้วางแผนว่าหลังจากออกเก็บค่าน้ำของเดือนมกราคมเราจะบันทึกการสรุปยอดหนี้ชำระของลูกหนี้ทุกรายและทำหนังสือแจ้งเดือนให้มาชำระหนี้ให้เป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้ใช้น้ำที่มีหนี้ยอดค้างชำระ ๒ เดือนขึ้นไปข้อตกลงที่เข้าใจกันในภาพรวมเป็นธรรมทุกรายไม่มีการเลือกปฏิบัติ เข้าใจได้ว่าเจ้าหนี้เราไม่เจอเราก้ทำทุกรายเจ้าที่ไม่มาจะมีหนังสือแจ้งให้มาพนักงานออกตัดมาตราบนี้ หากไม่มาดำเนินการปัญหาที่มีการเฉพาะหน้าเมื่อวานทราบมามีการลงสื่อออนไลน์ของผู้ใช้นั้นรายหนึ่งได้ถามเจ้าหน้าที ตามหนังสือแล้วว่าเขาค้างชำระจริงอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ทราบขอแจ้งเพียงเท่านี้คะ

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

ในส่วนนี้ถ้ามีปัญหาเตรียมชี้แจงอยู่เพราะว่าที่จริงนั้นข้อเท็จจริงคือคนละเรื่องแต่พอข่าวออกไปองค์กรเสียหายขอฝากให้ไปตรวจสอบ

นางวนิดา คงแสง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รายงานให้ทราบภายในสิ้นเดือน ต้องรอดูให้เงินเข้า มี ๒ ยอด จะมีเงินภาษีจัดสรร ตามที่ทางนายกให้ไปเช็คดู เพราะเราจะจัดงานข้างเราก็จะทำให้ข้าหน้อยชุ่มประตูเราตั้งงบประมาณไว้แล้วของพระเจ้าอยู่หัวเราจะเอามาบริหารลำดับงานก่อน คาดว่าคนมาร่วมเยอะเขามีเครือข่ายกลางภาคอีสาน ภาคใต้ งาน กิจกรรมงานวิงคนสำคัญหลายๆคนเขาก็มาร่วมเราก็จัดหน้าบ้านให้ดี

นายศิริชัย บุญศรี  
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานทุกท่านส่วนของกองช่างตอนนี้ภารกิจไม่เยอะเท่าไรในปี ๖๗ เงินยังไม่เข้าต้องรอ

๑. งบประมาณปี ๖๖ ก็ดำเนินการใกล้จะเสร็จเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้มาเข้ามา ๓ โครงการเสร็จไปแล้ว ๑ แล้วเสร็จรอเบิกจ่ายอีก ๑ ส่วนอีกหนึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ ๔๐% คาดว่าไม่กี่วันส่วนความรับผิดชอบ
๒. งานไฟฟ้าแจ้งมีการซ่อมบำรุงมีการออกตรวจสอบว่าขาดบุคลากรไปมีส่วนของสต็อกเกอร์ที่จะต้องไปติดที่เสาไฟฟ้าซึ่งรอดำเนินการ
๓. งานประปามีการซ่อมบำรุงช่วงนี้ทำได้รวดเร็วกว่าเดิมการปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอผู้บริหารได้ดำเนินการเปลี่ยนซ่อมของหมู่ ๔ ของหมู่ ๒ เรื่องการใช้น้ำประปาแล้วเสร็จแก้ปัญหาชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
๔. งานด้านโยธาสำรวจออกแบบประมาณราคาตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ ๒ คน และก็มีเสริมเพื่อรองรับงานสำรวจเงินสะสมที่ยังใช้จ่าย
๕. ขอความชัดเจน เรื่องอยู่ ๒ เรื่องแจ้งให้พนักงานน้ำประปาออกไปตัดมาตรน้ำ ขอความชัดเจนตรงนั้นด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาขอให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ประปาไปตัดมาก อีกเรื่องรบกวนทุกท่านว่าการปฏิบัติงานความรับผิดชอบไปดูว่ามาตรฐานกรอบตำแหน่งของเราต้องทำอะไรก็อย่างตำแหน่งของเรากำหนดให้เราทำอะไรบ้างนอกนั้นก็ช่วยเหลือคนอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไปดูกรอบด้วยบางคนหน้าที่ตัวเองไม่ได้ทำหากต่างคนต่างมีความรับผิดชอบคิดว่าคงจะเรียบร้อย

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

กองช่างเราใช้เงินสะสมปีนี้เป็นโครงการผมจะทยอยส่วนที่จะต้องเข้าก่อนและก็รถพยาบาลรถ ของกองช่างคือจากงบประมาณปีที่แล้วการดำเนินการมีความราบรื่นก็มีอยู่ ๔ โครงการ

นายปรเมศวร์ บุญให้ผล  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียนท่านนายกฯ รองนายกฯ คณะผู้บริหารรองปลัดผู้เข้าร่วมประชุม  
ของสำนักปลัดของฝ่ายปกครองเรื่องของงานสาธารณสุขุ เป็นส่วนใหญ่  
ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

๑. ส่วนของการปฏิบัติงานในเรื่องของการการปกครองชุมชนตั้ง  
กรรมการชุมชนตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทั้งชุมชนหมู่บ้านต้นเดือน  
กุมภาพันธ์ฝ่ายปกครองจะออกไปขับเคลื่อนการไปประชุมหมู่บ้านต่อไป

๒. เรื่องของถังขยะเปียกตัวนี้ก็ได้ดำเนินการมาได้ปีแล้ว ในส่วนของการ  
รายงานมีความขัดแย้งกันอยู่ของท้องถิ่นที่เรายืนยันให้ชาวบ้านไป  
๑๐๐% ในส่วนของฝ่ายปกครองพบว่าบางบ้านเขาไม่ได้นำถังขยะไปฝัง  
ดำเนินการขยะไปทิ้งจากโครงการหมู่บ้านยั่งยืนที่ใช้เฉลิมพระเกียรติพระ  
เจ้าอยู่หัวฯ ทางอำเภอให้ทางผู้ใหญ่บ้านลงไปขับเคลื่อนถังขยะเปียก  
รวมอยู่ด้วย ๑๗ มาตรการของทางอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านลงไปขับเคลื่อน

๓. เรื่องสุนัขและแมวได้รับความร่วมมือสัปดาห์ที่แล้ว ปศุสัตว์จังหวัด  
ปศุสัตว์อำเภอ จากการประสานตอนนี้ทำหมันสุนัขในพื้นที่โทรไป  
สอบถามขอยกประมาณเดือนกรกฎาคมจะเข้ามาในตำบลพรุพี อีกครั้ง  
ขับเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเศษขยะเศษอาหารมาทิ้งไว้เพื่อให้ทาง  
คณะกรรมการ ที่จะลงมาตรวจดู

๔. ส่วนงานของพัฒนาชุมชนวันผู้สูงอายุ วัดสุคนธาवास วันที่ ๑๓ เมษายน

๕. งานป้องกันก็จะมีเรื่องเตรียมพร้อมเรื่องภัยแล้งปีนี้ว่าจะมีภัย  
แล้งยาวปลายเดือนมกราคมเรายังไม่มีฝนในพื้นที่ต้องมีการเตรียมแหล่ง  
น้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่ในส่วนของการป้องกันไฟป่าด้วยซึ่งเราอยู่ในพื้นที่  
เขตอุทยานเราเพิ่งรับถ่ายโอนภารกิจของไฟป่าในส่วนนี้จะต้องขับเคลื่อน  
ไฟป่าเราได้สนับสนุนเครื่องเป่าลมมาและถังน้ำไว้ใช้ในภารกิจเขาซักซ้อม  
ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เราจะตั้งอุปกรณ์ไว้อย่างไรไหนเราจะประสานไปก็  
จะเป็นการเรื่องไฟติดตาม ผอ.กองช่าง ภายในสำนักงานเราเคยเกิดเหตุ  
เพลิงไหม้ในอาคารปีนี้คิดว่างานป้องกันและกองช่างเดินสำรวจจุดเสี่ยง  
จุดอันตรายสายไฟในทางรั้วทางศูนย์เด็กอาคารที่อยู่ในที่ลับตามีรอยรั่ว  
หรืออันตรายที่จะเกิดความเสี่ยงตรงไหนบ้างนี่คือในส่วนของงานบรรเทา  
สาธารณภัยก็มีไว้เพียงเท่านี้

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรี

ขอฝากเรื่องกรรมการชุมชนคือจัดอบรมผมดูแล้ว ฟังมาคนยังไม่เข้าใจ  
รู้ถึงบทบาทหน้าที่ ผมตั้งเป้าว่าเราเทศบาลชุมชนตัวอย่าง เทศบาลนาสาร  
เขาเข้มแข็งให้มาเป็นวิทยากรอาจจะใช้การอบรมอะไรก็ได้แล้วแต่เขาหวัง  
ติงมาว่า สท. มีไว้ทำไมซึ่งบางเรื่องผมได้ไปสำรวจในเรื่องของปัญหา  
ครอบครัวที่มีปัญหาเมื่อก่อนเราพึ่งพากำนันผู้ใหญ่บ้านพอกำนันผู้ใหญ่ให้  
ข้อมูลมาข้อมูลของเราไม่ครบไม่ตรงเราก็คงเราไม่มองเขาไม่มาประชุม  
หมู่บ้านเขาไม่ร่วมพัฒนาหมู่บ้านคนที่เขาให้มาไม่เข้า ที่เกิดความขัดแย้ง  
ให้กับองค์กรเทศบาลซึ่งพวกเขาเสนอมา เราเอาไปขอคนละหน้าที่กัน  
คณะกรรมการชุมชนเขารู้รายละเอียดบางหมู่บ้านไม่มี



นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

คณะกรรมการชุมชนจะละเอียดกว่าผมขอฝากให้เขาได้รู้บทบาทงานของเราแต่ละชุมชนเขามีความภูมิใจขนาดการบันทึกการประชุมส่งมาเบิกเบิกเบี้ยเลี้ยงการบันทึกการประชุมวาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบอะไรบ้างวาระที่ ๒ ประธานเสนอในกรณีขอเขาเขียนแต่วาระการประชุมเฉยๆ แล้วก็ส่งมาเราต้องให้เขารู้บทบาท

นางสาวณัฐฉิณี วัชรมุสิก  
นักสหนทาการ

กราบเรียนท่านนายกฯ ผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านก็หลาย  
๑.โครงการที่จบไปแล้วของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขอชี้แจงเรื่องเงินที่เขาสนับสนุนมา นอกงบประมาณ ๓๒,๙๐๐ บาทใช้จ่ายไป ๒๒,๘๔๖ บาทเป็นค่าอาหารค่าของเล่นซุ้มกิจกรรมตกไข่ตั้งเป้าหมายเด็ก ๑,๐๐๐ บาทคนเราก็สั่งอาหาร ๑๐๐๐ ชิ้น ของเล่นประจำซุ้ม เหลือ ๕๐ บาท  
๒.ส่วนเรื่อง ถึงขยะเปียกที่หัวหน้าฝ่ายปกครองให้ทางกองการศึกษาดำเนินการมีสุนัขมาซุ้ยถังมันผุดขึ้นมา มีอยู่ ๒ ตัว ฝาก ผอ.ช่าง คนมาเก็บจะดีกว่า ถึงขยะต้องกวาดกันทุกวัน  
๓. แจ้งโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับสภาพัฒนาองค์กรชุมชนที่นายกไปทำ MOU เขาจะทำหน้าที่ปฏิบัติให้เราส่งตัวแทนมา ๒ คน วันที่ ๕ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์เขาขอให้เราปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ เขาจะจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการของ กันโดยหลักๆจัดเตรียมสถานที่และช่วยหาบ้านที่พักยอด คินละ ๓๐๐ บาทให้เขาให้เขามีความสะดวก อาจจะต้องให้รถส่วนกลางในการรับส่ง  
๔.จะมีโครงการแข่งขันกีฬาไตรกีฬาคาดว่าจะจัดในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ แข่งขันระดับนักเรียนระดับอนุบาล

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

โครงการนี้เป็นโครงการของภาคเอกชนรวมกันหลายองค์กรเขาคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กตัวอย่างภาคใต้มีอยู่ ๒ จังหวัดเทศบาลพรุพีและจังหวัดกระบี่ของเราจะเป็นส่วนกลางการศึกษาดูงานต่างๆฉะนั้นเขาจะมาแล้วฝากด้วยน้องๆที่เป็นอิสลามคนนึงอิสานคนนึงที่จะมาช่วยดูแล ถ้าเราซื้อรถตู้กัซซีพรดกัซซีไปทำสีอะไรใหม่ให้กองการศึกษา กัซซีพรดใหม่ของเก่าให้เขา

นางสาวศุภลักษณ์ พิริพล  
ตรวจสอบภายใน

เรียนนายกผู้บริหารฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน ต้นเดือนมกราคมได้ลงตรวจสอบการใช้รถการรักษารถของ อปท. โดยเรื่องตรวจของสำนักปลัดกองคลังและกองช่าง ๑๔ คันด้วยกันในงานตรวจสอบจัดทำบัญชีแยกประเภทรถของสำนักปลัดมีการถูกต้องครบถ้วนกองคลังกับกองช่างดำเนินการปรับและมีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางเพราะว่าสำนักปลัดรถกัซซีพรดน้ำมีการจัดทำเรียบร้อยครบถ้วนแล้วก็กองคลังรถบางคันยังไม่มีการจัดทำในกรณีที่รถออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเขตพื้นที่เทศบาลในทุกๆรอบต้องมีการขออนุญาตกับ

นางสาวศุภลักษณ์ พิริพล  
ตรวจสอบภายใน

ท่านนายกองอย่างเช่นหมู่ ๑ หมู่ ๗ ในพื้นที่ไม่ต้องขออนุญาตในการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถพบว่ารถกู้ชีพกับรถน้ำของสำนักปลัดที่ทำส่วนกองอื่นๆได้แจ้งให้ได้ทำเรียบร้อยครบถ้วนมีการบันทึกรายงานจัดทำอุบัติเหตุสอบถามยังไม่มีเกิดเหตุหากมีการเกิดเหตุต้องให้รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบแสดงรายการซ่อมบำรุงแต่ละคันเมื่อเราได้มีการซ่อมรถให้มีแบบฟอร์มให้เราใส่ว่ามีอะไรบ้างวันที่ซ่อมและวันที่ตรวจรับซึ่งให้ได้แจ้งให้ไปแล้ว และอีกเรื่องคือการสอบภาชีรยยนต์ส่วนกลางพบว่ารถบางคันเรียบร้อยแล้วบางคันกำลังต่อภาชีบางคันภาชีขาดเป็น ๑๐ ปียังไม่ได้ต่อซึ่งต้องให้ต่อเรียบร้อยตามกำหนดการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของสำนักปลัดกำลังจัดทำกองคลังกำลังจัดทำกองช่างกำลังจัดทำในส่วนของการตรวจสอบก็มีเพียงเท่านี้

นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

เป็นตำแหน่งที่สำคัญของเราเป็นคนที่ดูแลให้พวกเราบางครั้งเราคิดว่ามีตำแหน่งนี้ไว้ทำไมพอเห็นการรายงานเราจะเห็นว่านี่คือตำแหน่งสำคัญป้องกันพวกเราด้วยระเบียบกฎหมายเราทำงานอาจจะมึผิดพลาดในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการช่วยกันแก้ไขต้องใช้คำว่าต้องแก้ไขในข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทำให้มีผลชีวิตราชการของพวกเรา

ระเบียบวาระที่ ๖  
นายสมคิด คำฉวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

### เรื่องอื่นๆ

แจ้งข้อมูลท่านอื่นมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่

นายจาตุรงค์ ฉับพลัน  
นักทรัพยากรบุคคล

เรียนท่านนายกเทศมนตรี ฯ รองปลัดฯ ผอ.กองทุกท่านพูดในเรื่องของ  
๑.การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ITA แยกเป็น  
๓ ส่วน เช่น

๑.๑ แบบวัด Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานภาครัฐ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๖๖) ตามแบบสอบถามขั้นต่ำ ๓๐ คน

๑.๒ แบบวัด External Integrity and Transparency Assessment (EIT) คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาบริการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบสอบถามขั้นต่ำ ๘๐ คน

นายจาตุรงค์ ฉับพลัน  
นักทรัพยากรบุคคล

๑.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบ แสดงหลักฐานว่ามี การเปิดเผยข้อมูลตาม ที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน ลงในระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนิน การเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

๒. มีหลักประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีลักษณะการขับเคลื่อน ของเทศบาลพรุพิไคดำเนินการ วันนีขอ ดำเนินการ

### **ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น**

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

นายจาตุรงค์ ฉับพลัน  
นักทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น"  
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ประกาศนี้

"พนักงานส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติในกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"หมายความว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
ก. จริยธรรมหลัก

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี

(๓) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง

นายจาตุรงค์ ฉับพลัน  
นักทรัพยากรบุคคล

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดย  
การใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่าง  
ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุสภาพร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะ  
ทางเศรษฐกิจสังคม

(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง  
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง

ข. จริยธรรมทั่วไป

(๑) ยึดมั่นธรรมมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

(๒) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ่มค่าและ  
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี

(๔) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(๕) จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพ  
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความ  
รับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน

(๗) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน  
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

(๙) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำ  
การเลียงประมวลจริยธรรมนี้

ข้อ ๕ หากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตาม  
จรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้  
โดยเฉพะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้วจะต้องยึด  
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ ๖ การจัดทำกระบวนการรักษาจริยธรรม แนวทางการจัดทำ  
ข้อกำหนดจริยธรรม เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้สอดคล้อง  
เหมาะสมแก่บทบาทภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม  
พนักงานส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไป  
ใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด

นายจาตุรงค์  
นักทรัพยากรบุคคล

๒. สืบเนื่องเทศบาลตำบลพรุพี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานเกี่ยวภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะรายละเอียดตัวชี้วัดแบบวัดคำถาม มีข้อ O๒๖ การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ตัวชี้วัดผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องดำเนินการประกาศ ขอประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ว่า เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรุพีทุกคนจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดตามที่ได้ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลงใน เว็บไซต์ ขอจบการนำเสนอ ครับ

นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์  
รองปลัดฯ รก.ปลัดฯ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง OIT มีการพูดคุยว่าดำเนินการอย่างไรมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันหาแนวทางกันต่อไปส่วนของคุณธรรมจริยธรรม ที่ผ่านมาระเรามีพนักงานจ้างที่ต้องมีเกณฑ์ที่ให้ออกขาดราชการหากเราลาป่วยลากิจต้องให้มีใบลาหรือให้แจ้งผอ.ส่วนหัวหน้างานของเราไว้ด้วยเรามีลาอะไรเกิดเหตุอันใดเราได้รับทราบหายไปหลายวันเป็นการซึ่งเรามีกฎมาตรฐานเดียวกันพนักงานเป็นอย่างไรโดยจริยธรรมเราต้องเน้นย้ำเป็นหนึ่งในเดียวปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติราชการ

นายปรเมศวร์ บุญให้ผล  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ขออนุญาตท่านนายกที่จะมีการยกเลิกมติ ครม.เรื่องการอยู่เวร รอ มติ ครม. ฉบับนี้ใช้บังคับกับทางราชการทั่วประเทศรวมถึง อปท.ด้วย เมื่อมีเหตุกับครูผู้หญิงเมื่อวานมีการประชุม ครม.มีการยกเลิกการสั่งให้ข้าราชการมาอยู่เวรกลางคืนเขาจะมีเงื่อนไขส่วนราชการใดบ้างจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้างมีการยกเลิกเวรได้กรณีหน่วยงานต้องมีกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่มีการจ้างอปพร. มีกล้องหน่วยงานที่มาอยู่ประจำอยู่สามารถดูแลความปลอดภัยได้ให้สามารถยกเลิกการอยู่เวรกลางคืนอันออกคำสั่งอีกประเด็นหนึ่งกล่าวถึงอปพร. เขาจะเป็น ๒ ส่วนเทศบาลถ้าเราจะใช้อปพร. มาช่วยตรวจถ้าเราจะสามารถออกคำสั่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงได้ตามที่ท่านรองวันชัยฯ พูดถึงตำรวจในประเด็นว่าเมื่อโรงเรียนไม่มีคำสั่งให้คุณครูอยู่เวรกลางคืนต่อไป ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านออกลาดตระเวนและดูที่โรงเรียนด้วยในส่วนของเทศบาลพรุพีมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดน่าจะไม่มีสมบูรณ์เรื่องของกล้อง ต้องตรวจสอบเรื่องกล้องให้เรียบร้อยก่อนถึงจะดำเนินการตามมติ ฉบับปัจจุบันได้

นายวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์  
รองนายกเทศมนตรีฯ

เวรผู้หญิงกลางวันการแต่งตั้งวิญญูณผู้ชายอยู่กลางคืนผู้หญิงอยู่กลางวันกรณีนี้คือกลางวันในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้ก็ดำเนินการในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน

นายสมคิด ดำวาง  
นายกเทศมนตรีฯ

ท่านอื่นมีเรื่องที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณ  
ทุกคนครับ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) บุษรีย์ บุญถนอม ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) กนกณัฐ อนุพงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลพรุฬห์ รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลพรุฬห์